



Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

(Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
trả lời phỏng vấn Tạp chí Kiểm tra)

Phóng viên: *Thưa đồng chí, Bình Thuận là cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với miền Trung - Tây Nguyên, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung vào các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nào để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương?*

Đồng chí Dương Văn An: Bình Thuận là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, là một trong những tỉnh khó hạn nhất cả nước. Song, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt khó khăn, thách thức, phát huy những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, nhằm thực hiện nhất quán mục tiêu đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, ngày càng vươn lên, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước...

5 năm qua, kinh tế Bình Thuận liên tục tăng trưởng

khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sức cạnh tranh ngày càng nâng lên; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư; mở rộng hợp tác, liên kết thúc đẩy khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là công nghiệp năng lượng, du lịch, nông nghiệp; bộ mặt đô thị và nông thôn, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc. Trong bối cảnh năm 2020, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Bình Thuận vẫn tiếp tục tăng trưởng kinh tế 4,54%, xếp thứ 19 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung cả nước. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt 2.856 USD, tăng 123 USD so với năm 2019 và gấp khoảng 1,6 lần so với năm 2015. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững.



Để đạt được kết quả ấy, Bình Thuận thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là:

1. Phát huy tiềm năng, lợi thế tài nguyên đất đai, khí hậu, nhất là tiềm năng về năng lượng tái tạo. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển năng lượng để làm cơ sở hình thành trung tâm năng lượng mang tầm Quốc gia. Các tiềm năng về năng lượng tái tạo được phát huy tốt hơn, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao, là động lực chính thúc đẩy phát triển công nghiệp



của tỉnh. Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất và phân phối điện tăng bình quân 29,12%/năm, đến năm 2020 chiếm 49,54% trong giá trị sản xuất của tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 38 nhà máy điện đang hoạt động với tổng công suất 6.094 MW, đóng góp khoảng 10,9% tổng công suất cả nước.

2. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch với khát vọng từng bước trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch của cả nước và là trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 387 dự án đầu tư dịch vụ du lịch với tổng vốn 69.845 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bình Thuận đón hơn 25 triệu lượt khách, tăng 45,1% so với giai đoạn 2011-2015; doanh thu du lịch đạt 57.322 tỷ đồng, tăng 109,8% so với giai đoạn 2011-2015. Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1772/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đây là cơ sở để du lịch Bình Thuận phát triển, nâng tầm, trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia.

3. Những năm qua, Bình Thuận đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy đã ban hành riêng hẳn một nghị quyết về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, nhất là giao thông vận tải, sản xuất và truyền tải điện; đưa vào vận hành Cảng quốc tế Vĩnh Tân, Cảng vận tải Phan Thiết; hoàn thành dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn tỉnh, là tiền đề quan trọng về kết cấu hạ tầng, để kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung, làm cửa ngõ của vùng kinh tế động lực phía Nam. Qua đó, các tiềm năng, lợi thế của tỉnh được khai thác và phát huy hiệu quả, tạo động lực mới góp phần phát triển bền vững...

Phóng viên: Những năm qua, Bình Thuận phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa khá nhanh... Cùng với đó, đã xảy ra nhiều vấn đề về quản lý đất đai, công trình xây dựng, giải phóng mặt bằng... Công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp như thế nào trong quá trình phát triển của tỉnh cũng như ngăn chặn những tiêu cực, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên?

Đồng chí Dương Văn An:
Tranh thủ thời cơ, thuận

lợi, khắc phục khó khăn, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đạt kết quả tích cực về mọi mặt.

Tuy vậy, cạnh đó, đã nổi lên một số vấn đề về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là tình trạng chuyên mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân lô bán nền, hình thành khu dân cư tự phát, tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất trái phép, làm giả giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, năng lực lãnh đạo một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thiếu nghiêm túc, chưa có ý thức trách nhiệm nên dễ xảy ra nhiều vụ việc vi phạm phải kỷ luật, thậm chí phải phạt tù. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh phải đổi mới không ít khó khăn, thách thức.

Từ tình hình thực tiễn của địa phương, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh xác định càng phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành



kỷ luật trong Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 5.306 lượt tổ chức đảng, 11.603 lượt đảng viên (tăng 352 lượt tổ chức đảng và 5.934 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát chuyên đề 2.446 lượt tổ chức đảng và 8.400 đảng viên (tăng 917 lượt tổ chức đảng và 6.525 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra đối với 119 lượt tổ chức đảng, 10 đảng viên là người đứng đầu địa phương, đơn vị; 15 cuộc giám sát đối với 47 lượt tổ chức đảng và 38 đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 37 tổ chức đảng và 402 đảng viên. Trong đó, cấp tỉnh kiểm tra 3 tổ chức đảng và 31 đảng viên; cấp huyện và cơ sở kiểm tra 34 tổ chức đảng và 371 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 20 tổ chức đảng và 276 đảng viên có vi phạm; trong đó, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 152 đảng viên. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua liên quan đến tình trạng chuyên mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân lô bán nền, hình thành khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố Phan Thiết, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên; một số cán bộ, đảng

viên đã bị khởi tố, phạt tù...

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện và đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên, đa số không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và không có các biểu hiện “tự chuyên biến”, “tự chuyên hóa”. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường; dân chủ, kỷ cương được phát huy tốt hơn; các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình năng động, sáng tạo... góp phần tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy tình hình các mặt của tỉnh phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Phóng viên: *Thưa đồng chí, để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bình Thuận cần tập*

trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đồng chí Dương Văn An: Nhiệm kỳ qua, Bình Thuận là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Đề công tác này đạt kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ngành kiểm tra Đảng của tỉnh cần tập trung thực hiện và chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu kỹ, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp về phòng, chống tham nhũng. Chú ý nâng cao trên cả 3 mặt: Về nhận thức, về thực hiện các biện pháp phòng ngừa, về phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác



phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCT-BNV, ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng; Thông tư số 03/2020/TT-BNV, ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đặc biệt chú trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo tham nhũng; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết có hiệu quả các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát việc khắc phục sau kiểm tra.

3. Quan tâm hơn nữa công tác giám sát thường xuyên, thực hiện giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, dự án, xây dựng, tài chính; giải quyết có hiệu quả các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Kịp thời tham mưu xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

4. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực kể cả “tham nhũng vặt”; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.

5. Chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Xử lý, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp kê khai không

trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình không trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, cố tình kéo dài việc kê khai tài sản, thu nhập. Thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện quyền yêu cầu người kê khai giải trình khi phát hiện tài sản, thu nhập có biến động bất thường so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó.

6. UBKT Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng, quán triệt phương châm “phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn”; tăng cường nắm thông tin, khảo sát và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan để thực hiện. Khuyến khích, khen thưởng những giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! □

Phan Tấn Tu (thực hiện)